

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมใน  
การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และ  
เจ้าหน้าที่ อบต.หนองช้างแล่น ได้ลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการในการจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วม  
ประชุมประชาคมตำบลร่วมกับปลัดอำเภอห้วยยอด เจ้าพนักงานสังกัดปกครองชำนาญงาน พัฒนาการอำเภอ  
ห้วยยอด รพสต.บ้านห้วยน้ำเย็น และอสม. สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหา  
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างอบต. ร่วมกับ กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาชน ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อนำบรรจุโครงการใน แผนพัฒนา  
ท้องถิ่น ณ วัดศรีรัตนาราม เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย  
เพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาพกิจกรรม





## ๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระหว่างอบต. ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นไปด้วยความถูกต้อง และสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและสามารถนำข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน โดยในการจัดทำประชาคมตำบลดังกล่าวได้มีการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๙ ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## ๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เป็นประธานกรรมการในการดำเนินการ ประชาคม ร่วมกับปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานสังกัดปกครองชำนาญงาน พัฒนาการอำเภอห้วยยอด รพสต.บ้าน ห้วยน้ำเย็น และอสม. สมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

## ๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การนำโครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยการนำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชา อุทิศ หมู่ที่ ๙ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็น กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ จากเงินสะสม ในช่วงของแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองช้างแล่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

## ๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประชาอุทิศ หมู่ที่ ๙ สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการก่อสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่